

๑.๗

ปิดสอบอุดมเดช ปมราชภัฏจ้

ไม่ล้างลิ๊กใช้เงินก่อสร้าง! แพงเกินจริง ปิดสอบ “พล.อ. อุดมเดช” ปมร้อน อุทยานราชภัฏจ้ คณะกรรมการตั้งเป้าเอาผิดแค่คน

แบบอ้างชื่อกองทัพไปทำเสียหาย ไม่ล้างลิ๊กถึงบุคคลภายนอก-ใช้เงินบริจาคการก่อสร้างแพงเกินจริง “เพื่อไทย” ยันรัฐบาลต้องร่วมรับผิดชอบด้วยเต็ม ๆ เพราะกรม.อนุมัติให้กองทัพบอกดำเนินการ จี้นายกฯเร่งจัดการทำโปร่งใสตามนโยบายปราบโกง “บิ๊กตู่” ว่าทำไมต้องรับผิดชอบ ตกกลับช่วงบ้านเมืองมีปัญหา รัฐบาลเก่าไม่เห็นชอบลาออก “ประวิตร” เผยผลสอบไม่เสร็จใน 7 วัน ย้ำอย่าโยนเป็นเรื่องใหญ่ ไม่กังวลภาพลักษณ์กองทัพเสียหายเหตุเป็นเรื่องราวบุคคล “ศรีวราห์” รับคดี.112 อีก 12 ส่วนจากกองปราบฯ “ฐิติราช” ชี้ 4 นายตำรวจสมัครใจลาออกเองหลังจากนี้หากมีหลักฐานร่วมหมิ่นเบื้องสูงคงไม่รอดโดนออกหมายจับ

จากกรณีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมกลุ่มผู้ต้องหาที่มีพฤติการณ์แอบอ้างเบื้องสูงไปหาผลประโยชน์ในโครงการเฉลิมพระเกียรติโดยดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ต่อมาการสืบสวนสอบสวนได้ลุกลามบานปลายหลังพบนายตำรวจและนายทหารระดับสูงรวมทั้งพลเรือนหลายคนเข้าไปเกี่ยวข้องกับ พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผบ.ทบ. จึงสั่งตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบการจัดสร้างอุทยานราชภัฏจ้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ให้เสร็จภายใน 1 สัปดาห์ และต้องรายงานผลในวันที่ 20 พ.ย.นี้ ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ความคืบหน้าเมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 17 พ.ย. นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว. กลาโหม ระบุว่า ปัญหาการสร้างอุทยานราชภัฏจ้ไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลแต่เป็นเรื่องของกองทัพที่ใช้เงินบริจาคของประชาชนไปจัดสร้างว่า โครงการจัดสร้างอุทยานราชภัฏจ้ได้รับการอนุมัติโดย กรม. ดังนั้น พล.อ.ประวิตร จะอ้างว่ามีเรื่องของรัฐบาลไม่ได้ด้วยเหตุผลดังนี้ 1.กรม. มอบหมายให้กองทัพเป็น เจ้าของโครงการฯและดำเนินการก่อสร้างบนที่ดินของกองทัพอันเป็นที่ดินของทางราชการ ส่วนเงินบริจาคของบัญชี “กองทุนสวัสดิการกองทัพ” ผู้บริจาคส่วนหนึ่งเป็นส่วนราชการและยังสามารถนำไปเสริมไปลดหย่อนภาษีได้ เงินภาษีที่ถูกหักลดหย่อนคือเงินได้ของแผ่นดินเมื่อมีการทุจริตเกิดขึ้นจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับรัฐบาล

2.ผู้ที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตเป็นบุคคลในกองทัพคือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กินเงินเดือนจากภาษีอากรของประชาชน การที่ พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รมช.กลาโหมยอมรับมีการเรียกรับผลประโยชน์กันจริงแต่ได้เงินคืนเอาไปบริจาคแล้วแสดงว่ามีการกระทำผิดทางอาญาเกิดขึ้น อีกทั้งกองทัพเป็นสถานที่ราชการถูกใช้เป็นสถานที่ดำเนินโครงการติดต่อเจรจาจึงเป็นราชการของกองทัพ